

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04114/ว 84



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ จังหวัดสมุทรสาคร 49000

26 มกราคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	จำนวน 1 ชุด
	2. คำชี้แจงประกอบรายการประเมิน	จำนวน 1 ชุด
	3. แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (แบบ 1)	จำนวน 1 ฉบับ
	4. แบบกรอกประวัติ (แบบ 2)	จำนวน 1 ชุด
	5. แบบประเมินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (แบบ 3)	จำนวน 1 ชุด
	6. แบบกรอกประวัติ (แบบ 4)	จำนวน 1 ชุด

ด้วย คณะอนุกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ของจังหวัดสมุทรสาครจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2558 และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจะพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 4 คน เพื่อเสนอไปยังจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับจังหวัด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

กลุ่มที่ 2 คือ ตำแหน่งอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส

กลุ่มที่ 3 คือ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน

กลุ่มที่ 4 คือ ลูกจ้างประจำ

/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน/กลุ่มงาน
พิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัด เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในคู่มือการคัดเลือกฯ และแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมจัดทำเอกสารแบบ 1 และ
แบบ 4 และสรุปผลงาน จำนวน 15 ชุด รวมทั้งไฟล์ข้อมูล ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ภายในวันที่ 28 มกราคม 2558 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ส่งผลงาน
เพื่อรับการคัดเลือกดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพงศ์ ธนพุทธิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร. 0 - 4261 - 1532 ต่อ 22

โทรสาร 0 - 4261 - 3040